

Số: /SNGV-NV
V/v Đại sứ quán Trung Quốc cấp
học bổng cho học sinh xuất sắc
của tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: UBND các huyện: Lạng Giang, Sơn Động.

Sở Ngoại vụ nhận được Công hàm số 79/2024 ngày 27/3/2024 của Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam về việc cấp học bổng cho học sinh của tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghiên cứu và trao đổi với Đại sứ quán Trung Quốc, Sở Ngoại vụ trân trọng thông tin với UBND huyện Lạng Giang và UBND huyện Sơn Động như sau:

Từ năm 2019 đến năm 2023, được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với UBND huyện Lạng Giang và UBND huyện Sơn Động tiếp nhận học bổng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Trên cơ sở thành công của các năm trước, nhằm kế thừa và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam dự kiến tiếp tục trao học bổng cho các em học sinh có thành tích học tập tốt tại các trường tiểu học, trung học gần nghĩa trang liệt sỹ Trung Quốc tại Việt Nam. Học bổng sẽ được trao bằng Việt Nam đồng, giá trị tương đương với 1000 nhân dân tệ/ người.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức lễ cấp học bổng vào khoảng giữa tháng 9/2024 tại Đại sứ quán hoặc cử đại diện tới các trường để phát học bổng, thời gian và hình thức cụ thể Đại sứ quán sẽ thông báo sau.

Để có cơ sở phúc đáp Đại sứ quán Trung Quốc và triển khai khoản viện trợ, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị UBND huyện Lạng Giang và UBND huyện Sơn Động một số nội dung sau:

- UBND huyện Lạng Giang lựa chọn và tổng hợp danh sách 07 em học sinh, UBND huyện Sơn Động lựa chọn và tổng hợp danh sách 08 em học sinh có thành tích học tập tốt (nếu cùng điều kiện như nhau thì lựa chọn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nữ) tại các trường học gần nghĩa trang liệt sỹ Trung Quốc trên địa bàn huyện.

- Xây dựng hồ sơ khoản viện trợ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh cho phép tiếp nhận khoản viện trợ theo quy định.

- Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh cho phép tiếp nhận, UBND các huyện gửi danh sách và Quyết định cho phép tiếp nhận khoản viện trợ của Chủ tịch UBND tỉnh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

- Sau khi được tiếp nhận khoản viện trợ, đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các trường học tuyên truyền chương trình “Học bổng Đại sứ Trung Quốc” để cổ vũ các em học sinh chăm chỉ học tập, làm người kế thừa và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời gửi hình ảnh và tư liệu liên quan cho Đại sứ quán Trung Quốc (thông qua Sở Ngoại vụ).

Danh sách học sinh và các thủ tục xin phép tiếp nhận khoản viện trợ đề nghị hoàn thành trước ngày **01/6/2024**. Thông tin liên hệ: bà Nguyễn Thị Thu, Sở Ngoại vụ, số điện thoại: 0973.511.643.

Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan quan tâm thực hiện./.

(Gửi kèm Công hàm số 79/2024 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Tuấn